

มาตรการในการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.

การระบาดของ COVID-19 ที่ระบาดในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ พร้อมกับการ สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ในขณะเดียวกัน เพื่อลดการติดต่อและการแพร่กระจายของ COVID-19 จึงมีมาตรการณรงค์และส่งเสริม ให้ประชาชนอยู่แต่ในที่พักอาศัย ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยให้ปฏิบัติตามและเรียนหนังสือจากที่พักอาศัยโดยสื่อสารผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลักคั้งนั้น กสทช. และสำนักงาน กสทช. จึงมีมาตรการเพื่อสนับสนุนการทำงานในที่พักอาศัยของประชาชนช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ให้บริการดังนี้

1. มาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ฟรี 10 GB และปรับเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่เป็น 100Mbps เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการด้านโทรคมนาคมในการทำงานที่บ้านและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่สนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และการปรับเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่จะพิจารณาหักลดหย่อนจากการจัดสรรรายได้เข้า กทปส. ของผู้ให้บริการ(ลิงค์: nbt.go.th/News/information/45415.aspx)

2. มาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยสนับสนุนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรฟรี) จำนวน 100 นาทีทุกเครือข่ายสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยกดรหัส *170*หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน#โทรออก รับสิทธิระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งผู้ใช้บริการ 1 คน จะได้รับการสนับสนุน 1 สิทธิ ต่อ 1 ค่าย เป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่มีการกดขอรับสิทธิและได้รับการยืนยันจากผู้ให้บริการ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการโดยไม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใดๆ ให้ผู้ประกอบการ โดยมีประชาชนกดรับสิทธิและผ่านเงื่อนไขที่กำหนดจำนวน 12,666,003เลขหมาย

3. มาตรการช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในการออกประกาศ กสทช. เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยเป็นการกำหนดระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมฯ ที่จะครบกำหนดชำระในช่วงที่นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านรายได้และกระแสเงินสดสืบเนื่องจากการปิดสถานที่ให้บริการตามคำสั่งราชการ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมิได้เป็นการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการต้องชำระแต่อย่างใด (ลิงค์: nbt.go.th/News/Information/45327.aspx)

4. มาตรการให้การสนับสนุนโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ของรัฐในการต่อสู้สถานการณ์ "ไวรัสโคโรนา" สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยเปิดให้สถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และงบประมาณของสำนักงาน ซึ่งเป็นการนำเงินจากการปรับลดงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กสทช. มาใช้ดำเนินการดังกล่าว ภายใต้กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท (ลิงค์: nbt.go.th/News/Press-center/44857.aspx) โดยสามารถยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ กทปส.(ลิงค์: btftp.nbt.go.th/node/1470)